



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งช่างเทคนิคตัดต่อ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุมาดำเนินการประเมินสมรรถนะขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งช่างเทคนิคตัดต่อ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มาสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งช่างเทคนิคตัดต่อ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๑๕๐๐๑	๑๐๐๐๓๐	นายศรันย์ สายฟ้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๑๕๐๐๑	๕๐๐๐๐๖	นางสาวแสงทิพย์ มณีคำ
๒	๖๑๕๐๐๒	๕๐๐๐๓๕	นางสาวนุชนารถ ประดิษฐ์พุ่ม
๓	๖๑๕๐๐๓	๕๐๐๑๖๘	นายนवल พันนอกแดง
๔	๖๑๕๐๐๔	๕๐๐๐๐๗	นางกนกภักย์ ขุมประเสริฐ
๕	๖๑๕๐๐๕	๕๐๐๐๔๐	นางสาวพรพรรณ แซ่เอง

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ให้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยผู้ผ่านการประเมิน ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้บุคคลตามข้อ ๑ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยต้องมารายงานตัวก่อน เข้ารับการประเมิน ๑๕ นาที

๔. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ชั้น ๑๐) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน และทาง www.mol.go.th. โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก และให้ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) ได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด
- (๓) ไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน และเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และจะต้องทำตามสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางเพชรรัตน์ สินอวย)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงแรงงาน